



Seattle
Parks & Recreation

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thị Trưởng Bruce Harrel
Giám Đốc AP Diaz

Thông Báo Khẩn Cấp:

Người Liên Hệ: Karen O'Connor, 206-233-7929
karen.o'connor@seattle.gov

Tháng Hai 9, 2024

South Park Plaza Park Bắt Đầu Được Xây Dựng!

Seattle Parks and Recreation (SPR) vui mừng thông báo rằng Good News Group, Inc sẽ huy động nhân viên tại 8456 Dallas Ave. S, vào tuần ngày 5 tháng 2 năm 2024 để bắt đầu xây dựng công viên mới cho cộng đồng South Park.

Giám đốc Seattle Parks and Recreation cho biết: “Công viên mới này thể hiện rõ những giá trị của Seattle Parks and Recreation với trọng tâm hướng về Cộng Đồng Sôi Nổi (Vibrant Community)”. “Chúng tôi đã làm việc với cộng đồng để lồng ghép những yếu tố đa văn hóa vào trong công viên, bao gồm bảng hiệu lớn “South Park”, công trình dán gạch nhiều màu và các loại cây Bản Địa, tất cả đều nhằm chứng minh đây là một cộng đồng vững mạnh trong khu vực. Đây sẽ là một công viên đặc sắc và tôi rất mong đợi buổi lễ khánh thành vào cuối mùa hè này!”

Thiết kế công viên hình bầu dục có khu vui chơi, quảng trường rộng lớn, các hàng ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng và khu phối cảnh đẹp. Nhiều yếu tố văn hóa đã được lồng ghép thông qua việc khắc ngôn ngữ Lushootseed về con đường đi bộ trên "sông", mặt đường lát gạch, những chữ cái lớn đầy màu sắc ghép thành tên South Park, các loại cây Bản Địa, đá mang câu chuyện và các phong cách lát nền của nhiều nền văn hóa khác nhau.

Cảm ơn sự tham gia của cộng đồng trong những năm qua. Điều này đã góp phần xây dựng nên công viên này cho cộng đồng và làm gương cho các thế hệ sau.

Vào năm 2014, trong thương vụ mua lại do cộng đồng khởi xướng, SPR đã mua khu đất rộng 0,83 mẫu Anh tại 8456 Dallas Ave. S, ngay phía tây South Park Bridge để mang đến cho cộng đồng không gian rộng mở hơn. Dự án này được thực hiện nhờ một số khoản tài trợ và Seattle Park District đã được cử tri phê duyệt.

Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng truy cập <http://www.seattle.gov/parks/about-us/current-projects/south-park-plaza-landbanked-site-park-development>. Nếu quý vị có thêm câu hỏi, cần thông dịch viên hoặc chỗ ở, vui lòng liên hệ Jay Rood theo địa chỉ Jay.rood@seattle.gov.

###